
sþ. 27. Fyrirspurnir. [27. mál]
I. Til iðnaðarráðherra um álver við Eyjafjörð, verksvið viðræðunefndar um orku-

frekan iðnað o. fl.

Frá Ingvari Gíslasyni.

1. Eru uppi ráðagerðir hjá ríkisstjórninni um að auka stóriðjurekstur erlendra
aðila á íslandi?

2. Hefur verið gerð áætlun um að reisa álver við Eyjafjörð?
3. Eru hafnar náttúrufræðilegar rannsóknir í sambandi við slíka áætlun? Ef

svo er, hver kostar áætlanirnar?
4. Hverjir eiga sæti í viðræðunefnd um orkufrekan iðnað?
5. Í hvers umboði starfar nefndin, hvert er verksvið hennar, umboðstími og

fjárráð?

II. Til landbúnaðarráðherra um heyverkunaraðferðir.

Frá Steinþóri Gestssyni.

Hvað líður framkvæmd þingsályktunar, sem samþykkt var á siðasta Al-
þingi, um rannsóknir og áætlanagerð um heyverkunaraðferðir?


